

14. รายการระหว่างกัน

14.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้บริหารของบริษัท ญาติสนิทของผู้บริหาร และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง (“นายธวัชชัย”)	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนชำระแล้ว (50 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน เป็นกรรมการของบริษัทย่อย โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทย่อยจำนวน 1 หุ้น เป็นกรรมการของบริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และมีครอบครัวเลิศรุ่งเรืองถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 80 ของทุนชำระแล้ว 2 ล้านบาท
นางสาวพัชรา เลิศรุ่งเรือง (“นางสาวพัชรา”)	เป็นพี่น้องของนายธวัชชัย
นางสาววรรณชนก วารุณประภา (“นางสาววรรณชนก”)	ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท รักษาการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้ว (50 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน เป็นกรรมการของบริษัทย่อย โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทย่อยจำนวน 1 หุ้น เป็นกรรมการของบริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยถือหุ้นทางตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว 2 ล้านบาท
นางสาววิชรา วารุณประภา (“นางสาววิชรา”)	เป็นพี่น้องของนางสาววรรณชนก
น.ท.(หญิง)วิชุดา วารุณประภา (“น.ท.(หญิง)วิชุดา”)	เป็นพี่น้องของนางสาววรรณชนก
บริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“A ² ”)	ประกอบธุรกิจเทเลมาร์เก็ตติ้งและคอลเซ็นเตอร์ โดยปัจจุบันได้หยุดการประกอบธุรกิจแล้ว และมีนายธวัชชัย และนางสาววรรณชนก เป็นกรรมการ และถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 และร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว 2 ล้านบาทของ A ² ตามลำดับ และมีนายณรงค์ เลิศรุ่งเรือง ซึ่งเป็นบิดาของนายธวัชชัย ถือหุ้นร้อยละ 24 ของทุนชำระแล้ว 2 ล้านบาทของ A ²
นายจิรัฐติพงษ์ ทะวีลา (“นายจิรัฐติพงษ์”)	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.001 ของทุนชำระแล้ว (50 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นางสาววาสนา ศิลปคัมภีร์ภาพ (“นางสาววาสนา”)	ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.001 ของทุนชำระแล้ว (50 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นางสาวจิรัฐติกาล ตินณภพวรานนท์ (“นางสาวจิรัฐติกาล”)	เป็นอดีตผู้บริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1 โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.001 ของทุนชำระแล้ว (50 ล้านบาท) ก่อนการเสนอ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
	ชายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นางสาวอัญชลี คำพูน (“นางสาวอัญชลี”)	เป็นอดีตผู้บริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.001 ของทุนชำระแล้ว (50 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นางสาวสุรกานต์ แสงนาค (“นางสาวสุรกานต์”)	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ของบริษัท โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.001 ของทุนชำระแล้ว (50 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นางสาวณัฐนันท์ แสงนาค (“นางสาวณัฐนันท์”)	เป็นพี่น้องของนางสาวสุรกานต์
นางสุดารัตน์ เลหาศิริวงศ์ (“นางสุดารัตน์”)	เป็นภรรยาของนายธันวา เลหาศิริวงศ์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยได้ลาออกแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
นางสาวฉันทสิณี เลหาศิริวงศ์ (“นางสาวฉันทสิณี”)	เป็นบุตรของนายธันวา เลหาศิริวงศ์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยได้ลาออกแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
นายธันวา เลหาศิริวงศ์ (“นายธันวา”)	เป็นอดีตประธานกรรมการบริษัท อดีตกรรมการอิสระ และอดีตประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยได้ลาออกแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 และเป็นสามีของนางสุดารัตน์ และเป็นบิดาของนางสาวฉันทสิณี
นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช (“นางสาวจุไรพร”)	ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและรักษาการหัวหน้าบัญชีของบริษัท โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.001 ของทุนชำระแล้ว (50 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นางสาวไพลิน กรนุ่ม (“นางสาวไพลิน”)	ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกการเงิน โดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.001 ของทุนชำระแล้ว (50 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน

14.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทได้มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย ซึ่งได้มีการเปิดเผยประเภทของรายการมูลค่าของรายการ และนโยบายการกำหนดราคา ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

▪ รายการรายได้ค่านายหน้าประกันวินาศภัยและค่าบริการอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
1. นายธวัชชัย	บริษัทขายกรมธรรม์ประกันรถยนต์			บริษัทขายกรมธรรม์ประกันรถยนต์ทั้ง
2. นางสาวพัชรา	ให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง			ภาคบังคับและ/หรือภาคสมัครใจให้แก่
3. นางสาววรรณชนก	- รายได้ค่านายหน้าประกันวินาศภัย			บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่ง
4. นางสาววิชรา	และค่าบริการอื่น			ประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร อดีต
5. น.ท.(หญิง)วิชุดา	+ นายธวัชชัย	8,199.44	9,096.33	ผู้บริหาร และญาติสนิทของกรรมการ
6. นายจิรัฐติพงษ์	+ นางสาวพัชรา	1,562.77	1,361.78	ผู้บริหาร และอดีตผู้บริหาร และบริษัทที่
7. นางสาววาสนา	+ นางสาววรรณชนก	5,414.59	5,154.44	เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้รับค่าตอบแทน
8. นางสาวจิรัฐติกาล	+ นางสาววิชรา	1,222.30	611.15	จากบริษัทประกันคู่ค้าในอัตราเท่ากับที่
9. นางสาวณัฐนันท์	+ น.ท.(หญิง)วิชุดา	611.15	611.15	ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป ซึ่งถือว่าการ
10. นางสาวไพลิน	+ นายจิรัฐติพงษ์	3,998.92	3,954.72	ประกอบธุรกิจปกติของบริษัท
11. นางสุดารัตน์	+ นางสาววาสนา	1,748.93	1,655.93	
12. นางสาวฉันทิณี	+ นางสาวจิรัฐติกาล	2,830.80	2,490.14	
13. นางสาวจุไรพร	+ นางสาวณัฐนันท์	3,486.60	-	
14. A ²	+ นางสาวไพลิน	2,371.00	2,010.60	
	+ นางสุดารัตน์	-	3,626.46	
	+ นางสาวฉันทิณี	-	3,612.95	
	+ นางสาวจุไรพร	-	3,426.46	
	+ A ²	1,252.95	2,238.45	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการขายกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ซึ่งเป็นการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท โดยในปี 2557 บริษัทได้ขายกรมธรรม์ประกันรถยนต์มูลค่ารวม 150,659.16 บาท ให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร และญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหาร และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทประกันคู่ค้าในรูปรายได้จากค่านายหน้าประกันวินาศภัย และรายได้ค่าบริการอื่น เป็นจำนวนรวม 25,695.36 บาท และ 7,004.07 บาท ตามลำดับ ส่วนในปี 2558 บริษัทได้ขายกรมธรรม์ประกันรถยนต์มูลค่ารวม 186,222.15 บาท ให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทประกันคู่ค้าในรูปรายได้จากค่านายหน้าประกันวินาศภัย และรายได้ค่าบริการอื่น เป็นจำนวนรวม 32,108.20 บาท และ 7,742.35 บาท ตามลำดับ ซึ่งอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทได้รับเป็นอัตราค่าตอบแทนเดียวกันกับในกรณีที่บริษัทขายกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าทั่วไป จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

▪ รายการรายได้ค่านายหน้าประกันชีวิต

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
		ปี 2557	ปี 2558	
1. นายธวัชชัย	บริษัทย่อยขายกรมธรรม์ประกันชีวิต			บริษัทย่อยขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
2. นางสาวอัญชลี	ให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - รายได้ค่านายหน้าประกันชีวิตและ ค่าบริการอื่น + นายธวัชชัย + นางสาวอัญชลี	8,195.60 3,046.77	8,195.60 18,359.80	ให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทย่อยได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทประกันคู่ค้าในอัตราเท่ากับที่ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดยในปี 2557 บริษัทย่อยได้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่ารวม 155,618.00 บาท ให้แก่นายธวัชชัยและนางสาวอัญชลี และได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทประกันคู่ค้าในรูปรายได้จากค่านายหน้าประกันชีวิตเป็นจำนวน 11,242.37 บาท ส่วนในปี 2558 บริษัทย่อยได้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่ารวม 150,766.00 บาท ให้แก่นายธวัชชัยและนางสาวอัญชลี และได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทประกันคู่ค้าในรูปรายได้จากค่านายหน้าประกันชีวิตและค่าบริการอื่นเป็นจำนวน 26,555.40 บาท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทย่อยได้รับเป็นอัตราค่าตอบแทนเดียวกันกับในกรณีที่บริษัทย่อยขายกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าทั่วไป จึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

▪ รายการค้าประกันตามสัญญาเช่าทางการเงินให้แก่บริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของภาระหนี้สินคงค้าง* (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
		31 ธ.ค. 57	31 ธ.ค. 58	
นายธวัชชัย	เป็นผู้ค้าประกันสัญญาเช่าซื้อ สำหรับการซื้อยานพาหนะของ บริษัท จำนวน 1 คัน	0.63	-	เป็นการค้าประกันสำหรับการซื้อยานพาหนะตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำกับบริษัท ลิสซิ่ง

หมายเหตุ: * มูลค่าของภาระหนี้สินคงค้างที่แสดงอยู่ในตารางข้างต้นได้รวมดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่ายด้วย

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การพิจารณาเข้าทำรายการดังกล่าวกระทำโดยกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับการเช่าซื้อยานพาหนะ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยผู้ค้าประกันไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมค้าประกันดังกล่าวกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ชำระภาระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทำให้บริษัทไม่มีภาระหนี้สินคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ในอนาคต หากบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทมีความจำเป็นในการทำรายการเพิ่มเติมกับบริษัทที่สี่ซึ่งใดๆ และมีการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาให้นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง เป็นผู้ค้าประกันสำหรับการทำรายการเพิ่มเติมดังกล่าว นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง มีนโยบายให้การสนับสนุนการค้าประกัน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันดังกล่าว และ/หรือ ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เกิดจากการค้าประกันจากบริษัทแต่อย่างใด

14.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจึงไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้ามาพิจารณาความเหมาะสมผลของการทำรายการ และความเหมาะสมของราคา โดยในการพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว และจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ และหากรายการระหว่างกันมีมูลค่าสูง ตามเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการทำรายการ

14.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันสามารถจำแนกตามประเภทรายการ ได้ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย และการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการค้าในการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความเหมาะสมผลของการทำรายการเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลและความจำเป็นของการทำรายการ โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่นๆ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับทราบภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้แล้ว และในอนาคตหากมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ทุกท่านรับทราบภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติก่อนที่จะให้มีการแต่งตั้งด้วย

บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ ในการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา